

# โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปิดสถานศึกษาเพิ่มในวันที่ 4 - 8 มกราคม 2564

ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2)



ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
เรื่อง กำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2)

และ งดการประชุมผู้ปกครองในวันที่ 9 - 10 มกราคม 2564



ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
เรื่อง กำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๒)

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย และเป็นอันตรายต่อนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ จึงมีประกาศให้สถานศึกษาในสังกัด สั่งปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษทุกแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เพิ่มในวันที่ ๔ ถึง ๘ มกราคม ๒๕๖๔ โดยให้สถานศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือรูปแบบที่เหมาะสม กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ทราบ และให้โรงเรียนปฏิบัติตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จึงขอประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ จำนวน ๕ วันตั้งแต่วันที่ ๔ ถึง ๘ มกราคม ๒๕๖๔ และกำหนดมาตรการดำเนินการ ดังนี้

๑. นักเรียนเรียนด้วยระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน ตามที่ครูประจำวิชา กำหนด โดยติดตามข่าวสารจากหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน [www.triamudom.ac.th](http://www.triamudom.ac.th) และขอให้นักเรียนงดมาทำกิจกรรมที่โรงเรียนในช่วงวันหยุดด้วยเหตุพิเศษ

๒. ครูผู้สอนประจำวิชาจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ (Online) จัดทำสื่อการเรียนรู้และมอบหมายงานรวมทั้งติดตามดูแลการเรียนรู้ของนักเรียนจากระบบออนไลน์ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กำกับติดตาม และอำนวยความสะดวก

๓. ให้ข้าราชการครูปฏิบัติงานอยู่ที่ที่พักอาศัย (Work from Home) ในระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๘ มกราคม ๒๕๖๔

๔. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำสถานที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และคัดกรองผู้ที่เข้ามาในโรงเรียนอย่างเข้มงวด

๕. ขอความร่วมมือข้าราชการครู และบุคลากรทุกท่านงดเว้นการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง

๖. งดการให้บริการสนามกีฬาและลานจอดรถ เนื่องจากโรงเรียนต้องดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๗. เลื่อนการจัดการกิจกรรมของโรงเรียนทุกประเภทไปก่อน เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) หรือ ศบค. อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ติดตามข้อมูลข่าวสารจาก [www.triamudom.ac.th](http://www.triamudom.ac.th) หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางวรรณดี นาคสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  
เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ  
(ฉบับที่ ๒)

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ได้ประกาศการปิดสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งเนื่องจากเหตุพิเศษถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย และเป็นอันตรายต่อนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙ (๒) และ ข้อ ๑๐ จึงสั่งปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษทุกแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ **เพิ่มในวันที่ ๔ ถึง ๘ มกราคม ๒๕๖๔** ทั้งนี้ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือรูปแบบที่เหมาะสม กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ทราบ และให้โรงเรียนปฏิบัติตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายสมใจ วิเศษทักษิณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑